
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 692  —  450. mál.

Fyrirspurn
til velferðarráðherra um húsnæðisstefnu.

Frá Eygló Harðardóttur.

Hvernig hefur verið unnið úr niðurstöðum og tillögum starfshóps um húsnæðisstefnu til
framtíðar, sérstaklega hvað varðar fjölgun búseturéttar- og leiguíbúða og breytingar á hús-
næðisbótakerfinu?


